

ม.อัสสัมชัญมั่นใจฟูจิตส์วางระบบสื่อสารโลก เสริมการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา

ฟูจิตส์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบโครงการโทรศัพท์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP-Telephony เทคโนโลยีที่เรียกว่า Unified Communications Manager Business Edition เป็น



ระบบสื่อสาร โทรศัพท์และวิดีโอที่ใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบพนักงานทั่วไปและโทรศัพท์แบบวิดีโอ ครอบคลุมถึงระบบโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ยังรวมไปถึงระบบการสื่อสารผ่านข้อความ การฝากข้อความเสียง และระบบตอบรับอัตโนมัติ โดยติดตั้งให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในโครงการความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนยุคใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ภราดา ดร.บัญญัติ แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีการขยายตัวของจำนวน

นักศึกษามากขึ้น การใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขยายไปในวงกว้าง มีการใช้งานด้านการศึกษาผ่านเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้เครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ตล่าช้าและสะดุดทางมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปรับปรุงระบบชุมสายแอนะล็อกเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัลไอทีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบการสื่อสารแบบผสมด้านข้อมูลและเสียงเพื่อรองรับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้ก้าวมาสู่นยุคของการให้บริการแบบใหม่ในรูปแบบ BYOD เพื่อรองรับการที่นักศึกษาหรืออาจารย์สามารถนำอุปกรณ์ของตนเองมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ การใช้ระบบวิดีโอสื่อสารที่สามารถมองเห็นทั้งภาพและเสียง มีการแชร์ข้อมูลกันได้ รวมถึงการใช้ระบบคลาวด์ที่รองรับการให้บริการแบบคลาวด์เซอร์วิส

"ด้วยนโยบายการสนับสนุนการนำไอทีเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของแอมแบคเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรด้านต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นที่ผ่านมาแอมแบคจึงเดินทางมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยสรรหานวัตกรรมชั้นนำด้านต่างๆ มาสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฟูจิตส์เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารได้นำเสนอระบบสื่อสารที่ทำให้สามารถทำงานหรือจัดการการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยดิจิทัลได้เป็นอย่างดี" ภราดา ดร.บัญญัติกล่าว